

สานเสวนาโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด

บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปราสาท จ.ศรีสะเกษ



เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 – นายมนูญ ใจเชื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง นายสถาพร สว่างแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดสานเสวนาในโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ตามแผนงานยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการหมู่บ้านช่อสะอาดของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ของ กฟภ. ให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและความจำเป็นทางสังคม โดยนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของ กฟภ. มาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดในการช่วยเหลือสังคม โดยได้บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กฟภ. และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดสานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กฟภ. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาผลกระทบ ความกังวล รวมถึงความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อ กฟภ. พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. โดยมี ผู้แทนวัดท่าคอยนาง ผู้แทนสำนักงานเขตประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และผู้แทนชุมชนหมู่บ้านท่าคอยนาง ร่วมสานเสวนาจำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยสามารถสรุปผลการสานเสวนาได้ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดผลการสานเสวนาบ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปราสาท จ.ศรีสะเกษ
1	ชุมชนต้องการความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2	ให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย รวมถึงเพิ่มจำนวนเสาไฟฟ้าให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน
3	ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในหมู่บ้าน
4	ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้า
5	สนับสนุนให้มีช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้านหรือประจำตำบล

ลำดับ	รายละเอียดผลการสานเสวนาบ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
6	ให้ กฟภ. ดูแลเรื่องไฟฟ้าภายในโรงเรียน เช่น จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองให้แก่โรงเรียน
7	ให้การสนับสนุน ICT ใช้ในโรงเรียน
8	ให้เผยแพร่ข้อมูลในการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมอาชีพ
9	ให้มีการพัฒนาพลังงานทางเลือก
10	ให้มีกิจกรรมชุมชนเพื่อให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
11	ให้ปลูกฝัง บ้าน วัด โรงเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก
12	ให้มีการอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
13	ให้มีหลอดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
14	ให้มีไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับโรงสีข้าว เนื่องจากปัจจุบันใช้ไฟฟ้า 1 เฟส แล้วเกิดไฟฟ้าตก
15	เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมวิสาหกิจในท้องถิ่น
16	ให้จัดกิจกรรมโครงการเต็มสี่ เต็มผืน (มูลนิธิต่อต้านการทุจริต)
17	ให้เพิ่มการมีส่วนร่วมในการรับข้อมูล/การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน/ชุมชน

ทั้งนี้ ได้นำรายงานผลการจัดสานเสวนา “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการพัฒนา พร้อมกำหนดเป็นแผนงาน เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่อไป

ข้อมูลและภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

ภาพกิจกรรมการสานเสวนา

